



PORTLAND
Public Schools

Cập nhật Dự án Trường Trung học Jefferson, Tháng 12 Năm 2023

Vào Thứ Ba, Ngày 12 Tháng 12, Hội đồng Giáo dục PPS đã thông qua NGHỊ QUYẾT SỐ 6806 chỉ đạo từ Tổng Giám đốc Học khu và Văn phòng Hiện đại hóa Trường học để đánh giá lại quy hoạch địa điểm hiện tại của Trường Trung học Jefferson, thiết kế xây dựng và các nỗ lực sử dụng đất liên quan để học sinh và nhân viên Trường Trung học Jefferson sẽ không di dời đến địa điểm tạm thời khác trong quá trình xây dựng trường học hiện đại hóa. Điều này có nghĩa là học sinh Jefferson sẽ ở lại Jeff trong năm học 2024-25 và các năm tiếp theo cho đến khi trường học mới được hoàn thành.

Ngoài ra, nhóm thiết kế Hiện đại hóa Jefferson sẽ làm việc với Hội đồng Giáo dục sau 120 ngày về kế hoạch được cập nhật để hiện đại hóa Trường Trung học Jefferson. Theo nghị quyết, kế hoạch cập nhật sẽ:

- Giữ học sinh và nhân viên ở lại trường Jefferson trong thời gian xây dựng.
- Bao gồm mục tiêu tuyển sinh là 1.700.
- Phá bỏ tòa nhà 1909 và xây dựng tòa nhà mới.
- Tìm cách tuân thủ chương trình lĩnh vực tiêu chuẩn giáo dục trung học hiện tại của PPS.

Kế hoạch cũng sẽ cố gắng thực hiện dự án trong phạm vi ngân sách trái phiếu hiện có (và ngân sách khác có sẵn) và sẽ xác định dự kiến vượt quá ngân sách.

Kế hoạch này sẽ không bao gồm các khu vực của Trung tâm Học sinh Da đen Xuất sắc, Trường Cấp 2 Harriet Tubman hoặc các chương trình khác không liên kết với các chương trình của Trường Trung học Jefferson.

Những quyết định này được Hội đồng Giáo dục đưa ra nhằm đáp lại các ý kiến đóng góp từ cộng đồng. Các thành viên cộng đồng đặc biệt muốn giữ học sinh ở lại trường trong quá trình xây dựng đồng thời xây dựng một tòa nhà Jefferson mới thay vì giữ lại tòa nhà 1909.

Nhóm thiết kế Hiện đại hóa Jefferson mong muốn được hợp tác với cộng đồng và các bên liên quan của thành phố về kế hoạch mới cho Jefferson. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho cộng đồng Jefferson khi chúng tôi phát triển kế hoạch đó. Vui lòng theo dõi thông tin liên lạc từ nhóm khi chúng tôi thực hiện các bước cần thiết để thay đổi thiết kế trường.

Để xem cuộc họp Hội đồng thảo luận và biểu quyết nghị quyết Ngày 12 tháng 12 tại đây (bắt đầu lúc 1:06:00)

<https://youtu.be/ZfKJOftHySU?si=Abk9IujWsHalQt2P>

Quý vị có thể xem toàn bộ nghị quyết của Hội đồng tại đây

<https://meetings.boardbook.org/Public/Agenda/915?meeting=612536>